



ประกาศจังหวัดอุดรธานี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตามที่จังหวัดอุดรธานี (โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี) ได้มีประกาศฉบับลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๒๓ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในประกาศรับสมัครภายใต้หลักการตามข้อ ๓. ของประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ทราบว่า

๑. บัญชีรายชื่อดังกล่าวเป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลเมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับแต่วัน ประกาศขึ้นบัญชีและภายในกำหนดระยะเวลาการขึ้นบัญชี ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้รายชื่อ ที่ได้รับการขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้น คือ

- ๑.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ได้รับการขึ้นบัญชี
- ๑.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
- ๑.๓ ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลา ที่จังหวัดอุดรธานี

(โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี) กำหนด

๒. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป หรือคุณสมบัติที่ใช้สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป ครั้งนี้

๓. จังหวัดอุดรธานี (โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี) จะได้พิจารณาจัดจ้างเป็น พนักงานราชการ ตามกรอบอัตรากำลั้งที่ได้รับอนุมัติ

๔. เนื่องจากเป็นกรณีที่ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป มากกว่าจำนวนอัตรารว่าง และหากภายหลังมีอัตรารว่างในงานลักษณะเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งส่วน ราชการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า สามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่าน การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ราชการทั่วไปที่ยังไม่หมดอายุก็ได้

อนึ่ง หากกรมที่ดินจัดสรรงบประมาณในการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปแล้ว จะดำเนินการเรียกผู้ที่มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อทำประวัติ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี ในคราวต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิ่น)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์
สังกัด สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
(แนบท้ายประกาศจังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๑๐๐๑	นายธนา บุญญสัมพันธ์
๒	๑๐๐๕	นายเอกชัย สุวรรณใส
๓	๑๐๑๐	นายเทพารักษ์ วงธีราช
๔	๑๐๑๙	นายชาญณรงค์ นธิศรี
๕	๑๐๒๔	นายณัฐวัฒน์ เกษเกษร
๖	๑๐๒๑	นายวรวิทย์ สุวรรณศาลา
๗	๑๐๒๐	นายโยธิน หงษ์สาหัด
๘	๑๐๑๖	นายวิวัฒน์ สุขเกษม
๙	๑๐๒๓	นายจิรายุ พวกขุนทด
๑๐	๑๐๑๓	นางสาวพลอยลิขาน แก้วดอนรี

กสค